

พ่อเมืองสมุทรสงครามเดินทางแก้ปัญหาน้ำทะเลหนุนท่วมตลาดแม่กลอง

จ.สมุทรสงคราม อยู่ใกล้ปากอ่าวแม่น้ำแม่กลอง จึงได้รับอิทธิพลจากการขึ้นลงของน้ำทะเลอ่าวไทย ประกอบกับพื้นที่ลุ่มต่ำ จึงเป็นสาเหตุสำคัญทำให้พื้นที่บางส่วนโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เกิดสภาพน้ำท่วมขังเมื่อน้ำทะเลหนุนสูง อีกทั้งหากเกิดฝนตกหนักในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมของทุกปีเนื่องจากน้ำไม่สามารถระบายออกได้ทันซึ่งเป็นปัญหามาอย่างยาวนาน

นายจร ศรีชวโนทัย ผวจ.สมุทรสงคราม เปิดเผยว่า ปัจจุบันแม้จะมีการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งไว้แล้วในบางจุด ซึ่งนอกจากจะป้องกันการกัดเซาะจากกระแสน้ำแล้วยังป้องกันไม่ให้น้ำหลากเข้าท่วมพื้นที่ชุมชนได้ในระดับหนึ่งด้วย แต่ก็ยังไม่

ตลาดแม่กลองได้อย่างสะดวก ที่ผ่าน มาแม้จะมีท่อระบายน้ำเดิมอยู่แล้ว แต่ก็มีขนาดเล็กประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำในช่วงที่มีฝนตกหนัก และน้ำทะเลหนุน เนื่องจากปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินและชุมชนอย่างรวดเร็วออกไปนอกเขตป้องกันน้ำท่วม อีกทั้งยังมีการเจริญเติบโตของชุมชน คูคลองต้นเงิน ท่อระบายน้ำอุดตันทำให้ระบายน้ำไม่ทัน จึงทำให้ระบบป้องกันน้ำท่วมและ



ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด

ส่วนระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งมีชุมชนต่าง ๆ 14 ชุมชน และมีเส้นทางน้ำ 13 เส้นทาง เพื่อแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วยการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม เพื่อให้การสัญจร การทำมาค้าขาย และเกษตรกรสามารถนำผลผลิตเข้ามาจำหน่ายยังตลาดสดเทศบาลเมือง หรือ

ระบบระบายน้ำไม่เพียงพอในการรองรับ

จ.สมุทรสงคราม จึงร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดทำโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงครามเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเนื่องงานประกอบด้วย การก่อสร้าง ปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วม (เขื่อนบริเวณคลองแม่กลองและแม่น้ำแม่กลอง, เสริม



กันถนน) การก่อสร้าง ปรับปรุงคลองระบายน้ำ (คลองบางแก้ว) การก่อสร้าง ปรับปรุงท่อระบายน้ำ การก่อสร้างสถานีสูบน้ำและประตูลอยน้ำ รวมทั้งพื้นที่ป้องกันน้ำท่วมในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองสมุทรสงคราม 7.75 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทั้งระยะสั้นและระยะ



ยาว นอกจากนี้ ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร สินค้าโอท็อป วิสาหกิจชุมชน อาหารทะเล และอาหารทะเลแปรรูป ยังสามารถนำผลผลิตมาจำหน่ายให้ผู้บริโภคโดยตรงทำให้ผลผลิตและสินค้ามีราคาสูงขึ้น เป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายอย่างมั่นคงซึ่งจะส่งผลทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นายจร ผนจ.สมุทรสงคราม กล่าวอีกว่า เมื่อสองวันก่อน ตนและนายสิริศักดิ์ ศิริมั่งคะลา นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รอง ผวจ.พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่บริเวณริมเขื่อนหน้าวัดเพชรสมุทรวิหาร โดยนายสมชาย ต้นประเสริฐ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม นายมานิช ตริยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลฯ และผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.สมุทรสงคราม

ร่วมให้ข้อมูลและวางแผนในการป้องกันแก้ไขปัญหาหน้าท่วมตลาดสดเทศบาลเมือง หรือตลาดแม่กลองอย่างครบวงจร เบื้องต้นได้สั่งการให้เทศบาลเมืองฯ แก้ปัญหาระยะสั้นโดยจัดทำแผนงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและล้างท่อระบายน้ำในตลาดแม่กลอง ซ่อมเครื่องสูบน้ำที่เสียให้ใช้งานได้ทั้งหมด ชุดลอกลำประโดงที่ต้นทุนให้เป็นที่กักเก็บน้ำกรณีน้ำทะเลหนุนสูงหรือฝนตกหนัก

ด้านสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.สมุทรสงคราม ให้จัดทำโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมและการระบายน้ำหลักในชุมชนเมืองสมุทรสงครามและชุมชนต่อเนื่องเป็นงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ 2566-2568 ด้วยการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและป้องกันน้ำทะเลหนุนเข้าสู่ตลาดสดเทศบาล ส่วนถนนสมุทรสงคราม-อัมพวา ที่มักจะมีน้ำเอ่อล้นท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองฯ มอบให้สำนักงานแขวงทางหลวงสมุทรสงคราม จัดหาเครื่องสูบน้ำมาดำเนินการแล้ว

ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวมอบให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.สมุทรสงคราม เตรียมความพร้อม เนื่องจากปีงบประมาณ 2566 จะได้งบประมาณ 300 ล้านบาท มาแก้ปัญหาดังกล่าวโดยแผนจังหวัดมีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปีในการสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมเป็นพื้นที่ปิดล้อม 7 ตารางกิโลเมตร มีแนวถนนสาย 3645 หรือถนนเลี่ยงเมือง และถนนพระราม 2 เป็นเสมือนกำแพงกันน้ำ และยังมีประตูลอยน้ำอีกจำนวน 8 จุด ทั้งนี้จะได้เร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนและการสัญจรในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม โดยเฉพาะตลาดสดเทศบาล หรือตลาดแม่กลองที่ได้รับความเดือดร้อนมาช้านานจากน้ำท่วมทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างครบวงจรต่อไป.

มานพ จันทร์ฤกษ์